

Số: 1004/BC-VKS-VP

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình tội phạm và công tác kiểm sát năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

(Báo cáo của Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa tại kỳ họp thứ 17
HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, VKSND tỉnh Thanh Hóa báo cáo tình hình tội phạm và kết quả công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 như sau:

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM, VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

1. Tình hình tội phạm

Năm 2023, bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự chỉ đạo của các cơ quan tư pháp Trung ương, sự phối hợp hỗ trợ của các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân, cùng với sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ và vào cuộc quyết liệt của các cơ quan tư pháp, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, nhiều loại tội phạm đã được kiềm chế.

Tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp và tăng so với năm 2022, xuất hiện nhiều loại tội phạm mới liên quan đến lĩnh vực công nghệ cao. Đã phát hiện khởi tố 2.528 vụ, 4.788 bị can (tăng 12 vụ, 291 bị can so với năm 2022 - tương ứng tăng 0,47% về số vụ và 6,08% về số bị can), trong đó:

- **Tội phạm trong lĩnh vực trật tự xã hội, trật tự quản lý hành chính:** Khởi tố 956 vụ, 2.316 bị can (tăng 93 vụ, 73 bị can);

- **Tội phạm về kinh tế và xâm phạm sở hữu, môi trường:** Khởi tố 860 vụ, 1.129 bị can (giảm 10 vụ, tăng 182 bị can);

- **Tội phạm về ma túy:** Khởi tố 690 vụ, 1.298 bị can (giảm 75 vụ, tăng 30 bị can);

- **Tội phạm về tham nhũng, chức vụ:** Khởi tố 18 vụ, 35 bị can (tăng 04 vụ, 03 bị can);

- **Tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp:** Khởi tố 04 vụ, 10 bị can (tăng 03 bị can).

Tính chất, mức độ hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt, phức tạp.

Tội phạm gây rối trật tự công cộng tăng, đã phát hiện khởi tố 146 vụ, 804 bị can (*tăng 72 vụ, 396 bị can so với năm 2022*). Từ những mâu thuẫn trong sinh hoạt, trong làm ăn sẵn sàng sử dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn. Thông qua Facebook, Zalo để lập nhóm, thuận lợi cho việc hẹn hò, tổ chức việc đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Nhiều vụ việc các nhóm thanh niên sử dụng xe máy, mang theo dao kiếm, vũ khí nóng, rượt đuổi nhau trên đường phố, ảnh hưởng nghiêm trọng tới trật tự giao thông.

Tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (*tín dụng đen*) tăng 158 vụ, 209 bị can, các đối tượng tiếp tục lợi dụng sự thiếu hiểu biết, thiếu thông tin và lòng tham của một bộ phận người dân để huy động vốn với lãi suất cao với số tiền lớn dưới các hình thức huy động tài chính, kinh doanh đa cấp, tham gia họ, hội, vay trên ứng dụng app... Việc sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội có chiều hướng gia tăng khiến việc đấu tranh, ngăn chặn, điều tra, xử lý gặp nhiều khó khăn.

Tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc giảm 87 vụ, 445 bị can nhưng phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, công cụ, phương tiện sử dụng ngày càng hiện đại. Bên cạnh những hình thức đánh bạc truyền thống thì phát sinh loại tội phạm đánh bạc trên không gian mạng và có chiều hướng gia tăng, khó kiểm soát với quy mô rất lớn. Chỉ cần có mạng internet, vào trang web đánh bạc rất dễ tìm, làm theo hướng dẫn là có thể đánh bạc trực tuyến ở bất kỳ khu vực, lãnh thổ nào.

Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nhiều địa phương ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân, nhất là các hình thức lừa đảo về tài chính, ngân hàng, bất động sản, dự án đầu tư, kinh doanh đa cấp, thương mại điện tử, giả danh cơ quan công quyền để lừa đảo qua điện thoại và các mạng xã hội.

Tội phạm về ma túy tuy giảm về số vụ nhưng tăng về số bị can, tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Việc mua bán, tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy được các đối tượng chia làm nhiều công đoạn, lôi kéo nhiều đối tượng tham gia, ngoài việc thu giữ số lượng ma túy lớn còn thu giữ cả vũ khí nóng. Tội phạm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có xu hướng chuyển địa điểm hoạt động từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự sang thuê, sử dụng nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, căn hộ chung cư... gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác phát hiện, bắt giữ.

Tội phạm về tham nhũng, chức vụ tăng cả về số vụ và số bị can; tính chất, thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội ngày càng tinh vi; đối tượng thực hiện hành vi phạm tội thường là người có trình độ, có chức vụ, nhiều đối tượng là đảng viên; hành vi phạm tội liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành và không chỉ xảy ra ở các cơ quan, tổ chức của nhà nước mà còn diễn ra trong các lĩnh vực tư nhân; thiệt hại do tội phạm gây ra là rất lớn, không chỉ thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, tài sản của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân mà còn làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, với các cơ quan Nhà nước.

Nguyên nhân: Do công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn thiếu sót, sơ hở; lối sống thực dụng, hưởng thụ, chạy theo lợi ích vật chất, nhất là trong thanh, thiếu niên rất đáng lo ngại; ý thức cảnh giác tự bảo vệ của nhiều người còn hạn chế, chủ quan, sơ hở bị tội phạm lợi dụng. Tình trạng tội phạm băng nhóm, có tổ chức gia tăng, các vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có số lượng người tham gia đông... Bên cạnh đó, mặt trái của công nghệ thông tin, đặc biệt là thông tin ngoài luồng xuất phát từ mạng xã hội Zalo, Facebook..., ảnh hưởng của trò chơi trực tuyến, phim ảnh có yếu tố bạo lực, đồi trụy... làm tính chất của tội phạm ngày càng nguy hiểm, manh động, liều lĩnh.

2. Tình hình tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính

Năm 2023, tình hình tranh chấp dân sự giảm 0,7% nhưng khiếu kiện về án hành chính tăng 24,4% so với năm 2022. Tranh chấp phát sinh chủ yếu liên quan đến hợp đồng dân sự, hợp đồng tín dụng, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tranh chấp thừa kế tài sản; đối tượng khởi kiện hành chính chủ yếu về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai bị thu hồi, bồi thường, hỗ trợ khi giải phóng mặt bằng, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính phát sinh chủ yếu là do quá trình đô thị hóa các khu vực nông thôn trước đây, việc đầu tư xây dựng của các dự án kinh tế - xã hội có sự đền bù giải phóng mặt bằng làm gia tăng giá trị đất đai nên xảy ra tranh chấp. Các cơ quan có thẩm quyền không tiến hành xác minh, thẩm tra, kiểm đếm, đo đạc và thu thập các tài liệu chứng cứ; không tuân thủ đầy đủ về trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật dân sự nên dẫn đến tình trạng vi phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, các khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của án dân sự, hành chính liên quan đến quản lý đất đai tăng đáng kể, năm sau tăng hơn năm trước.

3. Tình hình vi phạm trong hoạt động tư pháp

Nhìn chung, các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cơ bản đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Tuy nhiên, vẫn còn để xảy ra những thiếu sót, vi phạm, cụ thể:

- *Vi phạm chủ yếu của cơ quan điều tra:* Vi phạm trong việc thu giữ, bảo quản vật chứng; vi phạm thời hạn chuyển giao biên bản, tài liệu cho Viện kiểm sát; vi phạm trong việc trung cầu giám định; vi phạm trong việc quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ.

- *Vi phạm chủ yếu của Tòa án:* Vi phạm trong việc áp dụng pháp luật; vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử; chậm gửi bản án, quyết định cho Viện kiểm sát; vi phạm trong việc trả hồ sơ điều tra bổ sung.

- *Vi phạm chủ yếu của Cơ quan Thi hành án dân sự:* Vi phạm về thời hạn gửi quyết định thi hành án cho Viện kiểm sát; vi phạm trong xét miễn giảm nghĩa vụ thi hành án đối với các khoản thu nộp ngân sách nhà nước; vi phạm về việc phân loại, xác minh điều kiện thi hành án; vi phạm trong thu, quản lý, xử lý tiền, tài sản thi hành án.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

Tổng số tố giác, tin báo về tội phạm 3.563 tin, đã giải quyết 2.919 tin (*Khởi tố hình sự 1.662 tin, không khởi tố chuyển xử lý hành chính 1.257 tin*); tạm đình chỉ 214 tin.

Viện kiểm sát hai cấp tiến hành kiểm sát trực tiếp 83 cuộc về thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Viện kiểm sát yêu cầu CQĐT khởi tố 21 vụ (*CQĐT đã khởi tố 19 vụ*); hủy bỏ 01 quyết định khởi tố vụ án. Ban hành 3.702 yêu cầu kiểm tra, xác minh, 77 kiến nghị yêu cầu CQĐT khắc phục vi phạm trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, 33 kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm; các kiến nghị đều được chấp nhận, tiếp thu. VKSND tỉnh ban hành 12 Thông báo rút kinh nghiệm.

2. Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự

Tổng số bắt, giữ hình sự là 2.770 người (*tăng 237 người so với năm 2022*); đã giải quyết 2.758 người, trong đó chuyển khởi tố hình sự 2.756 người (*đạt 99,9%*). Qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát không phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp 02 trường hợp, không phê chuẩn gia hạn tạm giữ 01 trường hợp, hủy bỏ quyết định tạm giữ 01 trường hợp, yêu cầu CQĐT bắt tạm giam 02 trường hợp, không phê chuẩn lệnh tạm giam 08 trường hợp, không phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 01 trường hợp.

Viện kiểm sát hai cấp thụ lý THQCT và kiểm sát điều tra 3.478 vụ, 6.209 bị can, trong đó khởi tố mới 2.528 vụ, 4.788 bị can (*tăng 12 vụ, 291 bị can so với năm 2022*). CQĐT đã giải quyết 2.608 vụ, 4.772 bị can (kết thúc điều tra đề nghị truy tố 2.257 vụ, 4.615 bị can - *đạt 86,5%*; đình chỉ điều tra 120 vụ, 116 bị can - *chiếm 4,6%*; tạm đình chỉ điều tra 231 vụ, 41 bị can - *chiếm 8,8%*); 100% các vụ án đã giải quyết đều đảm bảo đúng thời hạn, không có trường hợp nào đình chỉ bị can do hành vi không cấu thành tội phạm thuộc trường hợp phải bồi thường.

Trong kỳ, đã ban hành 3.857 yêu cầu điều tra; trực tiếp lấy lời khai người bị bắt, tạm giữ 618 lần; trực tiếp hỏi cung bị can 839 lần.

Viện kiểm sát yêu cầu CQĐT khởi tố 21 vụ (*CQĐT đã khởi tố 19 vụ*); yêu cầu thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố đối với 02 vụ, 08 bị can; ban hành 67 kiến nghị yêu cầu CQĐT khắc phục vi phạm, các kiến nghị đều được chấp nhận, tiếp thu. VKSND tỉnh ban hành 20 Thông báo rút kinh nghiệm và 54 văn bản trả lời thỉnh thị cho cấp huyện.

Qua công tác kiểm sát, VKSND hai cấp đã ban hành 58 kiến nghị phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, trong đó VKSND tỉnh ban hành **01 kiến nghị** đến Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm "*Giết người*" do đối tượng thực hiện hành vi phạm tội khi có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần trên địa bàn tỉnh và **02 kiến nghị** đến Sở Tư pháp về tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đấu giá, thực hiện việc

kiểm tra, thanh tra hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, kịp thời có biện pháp tăng cường thực hiện việc thanh tra, kiểm tra hoạt động công chứng của các Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố

Viện kiểm sát thụ lý thực hành quyền công tố 2.254 vụ, 4.587 bị can (*tăng 100 vụ, 97 bị can so với năm 2022*); đã giải quyết 2.250 vụ, 4.583 bị can (*đạt 99,8%*) - trong đó, quyết định truy tố 2.234 vụ, 4.560 bị can (*đạt 99,3%*), đình chỉ 15 vụ, 21 bị can (*chiếm 0,67%*), tạm đình chỉ 01 vụ, 02 bị can (*chiếm 0,04%*). Viện kiểm sát trả hồ sơ yêu cầu CQĐT điều tra bổ sung 14 vụ (*chiếm 0,62% - tăng 0,21 % so với năm 2022*). Viện kiểm sát tiến hành phúc cung 454 bị can, trực tiếp lấy lời khai 38 bị hại, trực tiếp tiến hành lấy lời khai 54 người làm chứng.

Trong kỳ, hai cấp không có trường hợp nào đình chỉ bị can do hành vi không cấu thành tội phạm thuộc trường hợp phải bồi thường; không có trường hợp nào Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội. Trước khi chuyển hồ sơ truy tố sang Tòa án, Viện kiểm sát hai cấp đã thực hiện số hóa 100% hồ sơ vụ án hình sự. VKSND tỉnh ban hành 20 Thông báo rút kinh nghiệm và 47 văn bản trả lời thỉnh thị.

4. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự

Thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm 2.620 vụ, 5.465 bị cáo. Tòa án đã giải quyết 2.201 vụ, 4.456 bị cáo (gồm: xét xử 2.169 vụ, 4.409 bị cáo; đình chỉ 32 vụ, 47 bị cáo).

Thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát theo thủ tục phúc thẩm 387 vụ, 653 bị cáo (*giảm 97 vụ, 211 bị cáo so với năm 2022*). Tòa án giải quyết 333 vụ, 544 bị cáo.

VKSND hai cấp phối hợp với cơ quan Công an và Tòa án xét 324 vụ án trọng điểm, tổ chức 442 phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm. 100% kiểm sát viên tham gia phiên tòa lập biên bản kiểm tra biên bản phiên tòa ngay sau khi phiên tòa kết thúc; ban hành 29 kháng nghị phúc thẩm, 59 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử, 06 kiến nghị phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, các kiến nghị đều được chấp nhận, tiếp thu. VKSND tỉnh ban hành 30 Thông báo rút kinh nghiệm và 81 văn bản trả lời thỉnh thị.

5. Công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Hai cấp đã kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ, buồng tạm giam và Trại tạm giam 133 lần; kiểm sát đột xuất nhà tạm giữ, buồng tạm giam 07 lần; ban hành 03 yêu cầu tự kiểm tra việc tạm giữ, tạm giam, 04 yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam. Kiểm sát việc tạm giữ đối với 2.770 người, kiểm sát tạm giam 4.302 trường hợp. Viện kiểm sát đã ban hành 109 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong việc tạm giữ, tạm giam, các kiến nghị đều được chấp nhận, tiếp thu.

Tổng số bị án thuộc trách nhiệm của Tòa án hai cấp phải ra quyết định thi hành án là 3.684/3.684 trường hợp (Tòa án đã ra quyết định 100%). Tổng số người đang thi hành án 28.045 trường hợp; tổng số đã giải quyết 8.412 (gồm: đã chấp hành án xong 6.752, số chết 51, tạm đình chỉ 11, án treo đã thi hành xong 1.147 trường hợp, cải tạo không giam giữ đã thi hành xong là 205; án treo, cải tạo không giam giữ phạm tội mới 16; án treo vì phạm nghĩa vụ bị buộc phải chấp hành hình phạt tù 07; hủy án treo chuyển sang tù giam 02). Còn lại 19.633 trường hợp đang tiếp tục thi hành án.

Tiến hành kiểm sát việc xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với 9.560 phạm nhân, qua công tác kiểm sát đã kiến nghị đưa ra khỏi danh sách 21 trường hợp không đủ điều kiện xét giảm. Viện kiểm sát đề nghị không chấp nhận tha tù trước thời hạn có điều kiện 11 trường hợp, đề nghị đưa ra khỏi danh sách xét rút ngắn thời gian thử thách đối với án treo, cải tạo không giam giữ 03 trường hợp.

Tiến hành kiểm sát trực tiếp 58 lượt tại Cơ quan Thi hành án hình sự, 265 lượt tại các cơ quan, tổ chức, chính quyền xã, phường, thị trấn về thi hành án. VKSND tỉnh đã kiểm sát trực tiếp việc quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù 16 lượt/04 Trại giam thuộc Bộ Công an đóng trên địa bàn.

Yêu cầu cơ quan Công an áp giải 23 trường hợp đi chấp hành án, ban hành 02 kháng nghị, 249 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong thi hành án hình sự, các kháng nghị, kiến nghị đều được chấp nhận, tiếp thu. Viện kiểm sát tỉnh ban hành 05 Thông báo rút kinh nghiệm về công tác kiểm sát thi hành án hình sự.

6. Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình

Kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện của Tòa án 213 đơn; tham gia 10 phiên họp giải quyết khiếu nại của đương sự về việc trả lại đơn khởi kiện.

Thụ lý kiểm sát theo thủ tục sơ thẩm 9.811 vụ, việc (giảm 0,7% so với năm 2022); đã giải quyết 7.570 vụ, việc; tạm đình chỉ 200 vụ, việc. Phối hợp với Tòa án tổ chức 216 phiên tòa rút kinh nghiệm. Thụ lý kiểm sát theo thủ tục phúc thẩm 224 vụ; Tòa án đã giải quyết 170 vụ.

Hai cấp kiểm sát đã ban hành 173 yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ, 30 kháng nghị phúc thẩm, 64 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong quá trình thụ lý và giải quyết các vụ việc của Tòa án hai cấp, các kiến nghị đều được chấp nhận, tiếp thu. Báo cáo đề nghị Viện kiểm sát cấp trên kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm 05 vụ. VKSND tỉnh ban hành 15 Thông báo rút kinh nghiệm trong việc giải quyết các vụ việc dân sự.

Qua công tác kiểm sát, VKSND hai cấp đã ban hành 55 kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật. **Nổi bật** là VKSND tỉnh đã ban hành **04 kiến nghị** đến Chủ tịch UBND 04 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn về việc áp dụng các biện pháp khắc phục vi phạm nghĩa vụ và thời hạn cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án. Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trên thực hiện nghiêm túc kiến nghị của VKSND tỉnh, khẩn

trương cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của TAND tỉnh Thanh Hóa; đồng thời, kiểm điểm rút kinh nghiệm và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, khuyết điểm còn tồn tại. Góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính liên quan đến đất đai.

7. Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật

Kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện của Tòa án 20 đơn; tham gia 06 phiên họp giải quyết khiếu nại của đương sự về việc trả lại đơn khởi kiện.

Thụ lý kiểm sát theo thủ tục sơ thẩm 473 vụ (*tăng 8,2% so với năm 2022*) và 07 việc yêu cầu tuyên bố phá sản; đã giải quyết 265 vụ; tạm đình chỉ 29 vụ. Thụ lý kiểm sát theo thủ tục phúc thẩm 25 vụ, Tòa án đã giải quyết 21 vụ.

Kiểm sát 359 việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án; kiểm sát 40 việc đề nghị xét miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại. Phối hợp với Tòa án tổ chức 35 phiên tòa rút kinh nghiệm.

Ban hành 41 yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ, 02 kháng nghị phúc thẩm, 37 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm, 24 kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật, các kiến nghị đều được chấp nhận, tiếp thu. VKSND tỉnh ban hành 07 Thông báo rút kinh nghiệm.

8. Kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính

8.1. Kiểm sát thi hành án dân sự

Tổng số thụ lý 21.794 việc/2.910 tỷ 052 triệu đồng (trong đó, có điều kiện thi hành 17.148 việc/1.290 tỷ 488 triệu đồng) - *giảm 83 việc so với năm 2022*; đã kết thúc thi hành án 13.812 việc/429 tỷ 351 triệu đồng, đã thi hành án xong 13.531 việc/341 tỷ 469 triệu đồng (*đạt 97,9% về số việc, 79,5% về số tiền*). Tiến hành kiểm sát trực tiếp 62 cuộc tại Cơ quan Thi hành án dân sự (THADS), 29 cuộc phúc tra việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị năm 2022; trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án 840 trường hợp, tham gia 65 phiên họp xét miễn giảm nghĩa vụ thi hành án.

Qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát đã ban hành 16 văn bản yêu cầu Cơ quan THADS tự kiểm tra, cung cấp tài liệu, 03 yêu cầu Cơ quan THADS ra quyết định thi hành án dân sự, 01 yêu cầu Cơ quan THADS ra quyết định cưỡng chế THA, 25 yêu cầu Cơ quan THADS lập hồ sơ xét miễn giảm tiền phạt án phí, 13 kháng nghị, 85 kiến nghị yêu cầu khắc phục các vi phạm trong công tác thi hành án dân sự, các kiến nghị đều được chấp nhận, tiếp thu. VKSND tỉnh ban hành 10 Thông báo rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự đối với các đơn vị VKSND cấp huyện.

8.2. Kiểm sát thi hành án hành chính

Năm 2023, Tòa án nhân dân hai cấp đã chuyển cho cơ quan THADS 38 bản án hành chính có nội dung theo dõi việc thi hành án hành chính.

Cơ quan THADS thực hiện theo dõi tổng số 54 việc (*trong đó, kỳ trước chuyển sang là 16 việc, mới thụ lý là 38 việc*). Đối với các việc trong diện theo dõi, Cơ quan THADS đều có quyết định phân công chấp hành viên theo dõi. Kết quả, đã thi hành xong 14 việc, còn lại 40 việc chưa thi hành, tiếp tục theo dõi.

Viện kiểm sát đã tiến hành trực tiếp xác minh 02 việc thi hành án hành chính. Quá trình thực hiện kiểm sát, đã ban hành 01 yêu cầu Cục THADS lập hồ sơ theo dõi đối với 01 vụ việc; ban hành 05 yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo kết quả thi hành án hành chính cho VKSND tỉnh, 03 kiến nghị đến Chủ tịch UBND huyện yêu cầu tổ chức thi hành và thông báo kết quả thi hành án hành chính cho VKSND tỉnh.

9. Công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Năm 2023, Viện kiểm sát hai cấp tiếp 279 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo. Tiếp nhận, phân loại và xử lý 1.387 đơn/1.387 việc - *đạt 100%*. Trong đó, có 28 đơn/28 việc thuộc thẩm quyền; đã giải quyết 28 đơn/28 việc (*đạt 100%*). Tiến hành 188 cuộc kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp; ban hành 02 yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát hai cấp ban hành 26 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị đều được chấp nhận, tiếp thu. VKSND tỉnh ban hành 01 văn bản trả lời thỉnh thị và 06 Thông báo rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

III. CÔNG TÁC PHỐI HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh đã bám sát và tuân thủ sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát, phối hợp của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ trong hoạt động công tác kiểm sát, công tác xây dựng Ngành. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện tăng cường lãnh đạo đối với các đơn vị VKSND cấp huyện; tăng cường làm việc với cấp ủy, chính quyền cấp huyện để được quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đối với hoạt động công tác của VKSND cấp huyện.

Phối hợp với cơ quan Công an, Tòa án nhân dân tỉnh triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Phối hợp tổ chức họp xét chọn 387 vụ án trọng điểm; phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức 697 phiên tòa rút kinh nghiệm (*Gồm: 442 phiên tòa hình sự, 255 phiên tòa dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại*).

VKSND tỉnh đã chủ trì tiến hành ký kết Chương trình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; kiểm sát, giám sát các hoạt động tư pháp; giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến hoạt động tư pháp giai đoạn 2023 - 2026.

Chủ trì, phối hợp với Tòa án, Công an, Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Cục Hải quan, Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP ngày 01/06/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Năm 2023, tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của VKSND tối cao, của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan tiên hành tổ tụng, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND hai cấp tỉnh Thanh Hóa đã đạt nhiều kết quả tích cực, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm sát được tăng cường, nổi bật như:

- Hai cấp kiểm sát đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu của Ngành và Quốc hội đề ra, hầu hết các chỉ tiêu vượt yêu cầu và có tỷ lệ đạt cao hơn so với năm 2022 (số chỉ tiêu đạt là **125/125 chỉ tiêu phát sinh** (đạt tỷ lệ 100%); trong đó, số chỉ tiêu vượt là **59/59 chỉ tiêu có thể tính vượt** (đạt tỷ lệ 100%), **28 chỉ tiêu đạt tỷ lệ cao hơn năm 2022**).

- Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng, hiệu quả giải quyết án được nâng cao, đảm bảo chính xác, đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra do hành vi không cấu thành tội phạm thuộc trường hợp phải bồi thường hoặc Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội. Các vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, án trọng điểm cơ bản được điều tra, truy tố, xét xử kịp thời. Kiến nghị phòng ngừa thực sự đạt hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.

- Công tác đấu tranh chống tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ đạt những kết quả tích cực. Kiên quyết, kiên trì giải quyết xử lý triệt để đối với các tội phạm tham nhũng, chức vụ.

- Các khâu công tác xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá như công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án tham nhũng, chức vụ; công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự; ứng dụng công nghệ thông tin... thực sự đạt hiệu quả. Công tác tổ chức cán bộ được xác định là khâu công tác trọng tâm, then chốt, có nhiều chuyển biến tích cực, **đáng chú ý** là công tác đào tạo, bồi dưỡng được tăng cường chú trọng, đổi mới; công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, dân sự, công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tiếp tục được nâng lên.

- Công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát và các cơ quan tiên hành tổ tụng, các cơ quan hữu quan tiếp tục được tăng cường.

- Công tác bảo đảm điều kiện hoạt động của VKSND hai cấp được quan tâm, chú trọng.

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

2.1. Tồn tại, hạn chế

- Hiệu lực, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp ở một số đơn vị chưa toàn diện; trong công tác kiểm sát, một số đơn vị chưa tập trung phát hiện vi phạm để ban hành kiến nghị, kháng nghị.

- Công tác phối hợp trong hoạt động công tác ở một số đơn vị VKSND cấp huyện với các cơ quan liên quan có lúc, có việc chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

2.2. Nguyên nhân

- Lãnh đạo một số đơn vị chưa thực sự chủ động sâu sát trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, chưa kịp thời đề ra các phương pháp đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong hoạt động công tác nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

- Tinh thần trách nhiệm của một số Kiểm sát viên, công chức chưa cao; chưa thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024

1. Tiếp tục quán triệt, học tập triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp, cải cách tư pháp nhất là những nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của VKSND trong “*Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045*”.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành các nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu quy định tại Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, của TAND và công tác thi hành án và Hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao.

3. Tiếp tục tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong thực hành quyền công tố, đặc biệt là nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử; chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm; giải quyết đúng yêu cầu và tiến độ các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương và Tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

4. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc nổi cộm, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là các vụ án, vụ việc về tham nhũng, chức vụ. Chủ động kiến nghị, kháng nghị yêu cầu các cơ quan tư pháp khắc phục vi phạm và các cơ quan hữu quan loại trừ các nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm để bảo vệ quyền, lợi ích Nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

5. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong Ngành.

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ cương, kỷ luật nghiệp vụ và đạo đức công vụ. Tiếp tục phát huy và nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

7. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng; kiện toàn tổ chức bộ máy ở Viện kiểm sát hai cấp; triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo quy định và hướng dẫn của VKSND tối cao.

8. Quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản, ngân sách Nhà nước; nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp; tổ chức thực hiện tốt các dự án đầu tư công, đặc biệt là việc xây dựng Trụ sở VKSND tỉnh mới. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, thực hiện các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, kịp thời phát hiện và khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, có những thành tích đột xuất để động viên, nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong toàn Ngành.

VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát hoạt động công tác của các cơ quan tư pháp nói chung và VKSND nói riêng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

2. Tăng cường giám sát hoạt động của UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh nhằm giải quyết những khiếu kiện hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai.

3. Tăng cường giám sát hoạt động của UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng trong giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự (*điển hình là giám sát việc cung cấp tài liệu, chứng cứ của UBND cấp huyện cho Tòa án trong giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính về tranh chấp quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chia tài sản thừa kế...*).

VKSND tỉnh Thanh Hóa báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, giám sát theo quy định./.

Nơi nhận:

- HĐND tỉnh (b/c);
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo VKSND tỉnh;
- Lưu: VT, VP.



Lê Văn Đông